



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 12 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,019 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,353,237 ราย เสียชีวิต 59 ราย เสียชีวิตสะสม 29,311 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,807 ราย รักษาหายสะสม 4,246,499 ราย ยังรักษาอยู่ 77,427 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 518,898,083 (+525,142) ราย เสียชีวิต 6,281,436 (+1,293) ราย รักษาหาย 473,756,434 (+510,111) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ จีน ใช้มาตรการเซ็นเซอร์สื่อออนไลน์ หลังจาก WHO วิจารณ์นโยบายคุมโควิดเป็นศูนย์ ว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืน / ปักกิ่งฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุถึงบ้าน ญี่ปุ่น เตรียมกลับมาเปิดรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ ประมาณ 2 หมื่นคนต่อวัน คาดเริ่มเดือนมิ.ย.65 **สหรัฐอเมริกา** ผู้ป่วยโควิด 19 รายวัน เพิ่มสูงสุดในรอบ 2 เดือน **นิวซีแลนด์** เตรียมเปิดประเทศเต็มรูปแบบต้อนรับนักท่องเที่ยว สิ้นเดือนก.ค. 65 **อินโดนีเซีย** ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 มีจำนวนยอดสะสม 156,000 ราย สูงสุดในอาเซียน **เวียดนาม** มียอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด 19 อยู่ที่ 10,683,972 ราย สูงสุดในอาเซียน

ประเด็นสำคัญ

1. ต้นแบบการรับมือการระบาดของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, pptv, TNN, amarintv)

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ พอใจความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ดีที่สุด จากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index ซึ่งในมิติด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) จาก 184 ประเทศทั่วโลก

2. เตรียมแผนเปลี่ยนผ่านโควิด 19 สู่วirusประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, BangkokPost) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, มติชน, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, อินโฟเควสท์, INN, moneyandbanking, hfocus, thailandplustv, workpointtoday, topnews, isranews, js100, acnews, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565 ได้หารือแผนดำเนินงานมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สู่วirusประจำถิ่น และเตรียมการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระยะที่ 4 Post-pandemic เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องดีกว่าฉากทัศน์ที่คาดการณ์ จึงมีการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่วirusประจำถิ่นในบางส่วน อาทิ ประกาศลดระดับการเตือนภัยจากระดับ 4 เป็นระดับ 3 ทั่วประเทศ และมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศตามมาตรการ 2U และ 3 พอ รวมถึงสั่งการอธิบดีกรมควบคุมโรค หาร มาตรการเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อให้เกิดความเป็นปกติมากที่สุด แต่ต้องให้ประชาชนตระหนักรู้การใช้ชีวิตในช่วงที่โควิดไม่ได้หายไป พร้อมให้มีการสอบสวนโรค กรณีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคน 608 และบางคนมีโรคร่วม เพื่อให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)

-นพ.รศ.กรษณียรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ virus ประจำถิ่น ต้องดูอัตราการฉีดวัคซีนเป็นหลัก ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้ 60% ส่วนกลุ่ม 607 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง) ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้เกิน 70% ขึ้นไป รวมถึงต้องรณรงค์การฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนในหมากที่สุดเพราะใกล้เปิดเทอม ดังนั้น การเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม 607 เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม.

3. ยารักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, มติชน, INN, nationtv)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้แนวโน้มค่าวัคซีน เวชภัณฑ์ ค่ารักษาโควิดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดย อภ. สามารถผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ได้เองและนำเข้าได้ในราคาต้นทุนที่ถูกลงในราคาเม็ดละ 13 บาท จากเดิม 8,000 บาท/คอร์ส/คน คงเหลือ 600 บาท/คอร์ส/คน ส่วนเรมเดซิเวียร์ จากเดิม 1,200 บาทต่อเข็ม คงเหลือ 200 บาทต่อเข็ม แปลว่าการผลิตมากกว่าผู้ติดเชื้อแล้ว รวมถึงการจัดซื้อยา Long Acting Antibody อยู่ระหว่างเจรจากับ บ.แอสตราเซนเนกา ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ ยื่นขึ้นทะเบียนยาเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน ทำให้ต้องสั่งซื้อโดยรัฐเท่านั้น แต่ถ้าผู้ผลิตมีการขึ้นทะเบียนเป็นแบบการใช้ทั่วไป อย. พร้อมพิจารณาให้สถานพยาบาลเอกชนสามารถนำเข้าและจัดซื้อได้เอง</p> <p>4. วัคซีนโควิดเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, thaipbs, hfocus, natientv, thebangkokinsight)</p> <p>-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. อนุมัติการขยายขอบเขตอายุผู้รับวัคซีนโควิดเด็กเพิ่ม 2 รายการ ได้แก่ วัคซีน Covovax (เหมือนวัคซีน Novavax) ขยายใช้ในอายุ 12 - 17 ปี จากเดิมที่อายุเกิน 18 ปี โดยให้ขนาด 5 ไมโครกรัม (0.5 มิลลิลิตร) 2 โดสห่างกัน 3 สัปดาห์เหมือนกับในผู้ใหญ่ และวัคซีนของโมเดอร์นา ที่ขึ้นทะเบียน ชื่อ Spikevax ขยายอายุ 6 - 11 ปี จากเดิมที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ให้ขนาด 50 ไมโครกรัม (0.25 มิลลิลิตร) เป็นขนาดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ โดยให้ 2 โดส ห่างกัน 4 สัปดาห์</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, สยามกีฬา)</p> <p>-นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กล่าวว่า กทม. เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ On Site ได้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด กทม. และสนง.เขตฯ ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ปกครองและเด็กในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ทุกสายพันธุ์ ตลอดจนรณรงค์สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครอง เข้ารับวัคซีนให้ครบโดส เพื่อลดความเสี่ยงการนำเชื้อโควิด 19 มาสู่เด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>-นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ทางกรมราชทัณฑ์เปิดให้เยี่ยมญาติแบบปกติในเรือนจำและทัณฑสถาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 โดยต้องจองคิวเยี่ยมล่วงหน้า และต้องได้รับวัคซีนครบโดส พร้อมแสดงผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ ส่วนญาติที่เดินทางมาไม่ได้ หรือเรือนจำที่ยังพบการระบาดยังคงเปิดเยี่ยมแบบออนไลน์เป็นหลัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นายอารี ไกรนรา รองประธานกมธ.การปกครอง คนที่4 รับยื่นหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากประกันภัยโควิด 19 ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ กมธ. การปกครอง ช่วยตรวจสอบและติดตามกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกองทุนประกันวินาศภัย</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวหุ้น คอลัมน์ พาราสาเวณี</p> <p>- เริ่มจะใจชื้นกันขึ้นมาแล้วสำหรับผู้ประกอบการผับ บาร์ คาราโอเกะ เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รวม.สธ.ส่งสัญญาณให้กรมควบคุมโรคไปหามาตรการเพื่อที่จะให้เปิดบริการได้ เช่นเดียวกับการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศที่จะขยับอีกขั้นด้วยการยกเลิกลงทะเบียนผ่านไทยแลนด์ พาส สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วจะเดินทางกลับ เพราะทางกระทรวงสาธารณสุขเชื่อมั่นว่าโควิด 19 จะไม่รุนแรงไปกว่านี้แล้ว</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>แอปพลิเคชันสมาร์ต อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สวท., ผจก., thailandplus, prd, thebangkokinsight,)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.สธ.พร้อมด้วย นพ.ธเรศ อธิบดีกรม สบส. นายธนารัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บ. ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จก. (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์สำหรับ อสม. บนแอปพลิเคชัน สมาร์ต อสม. โดยนายอนุทิน กล่าวว่า สธ. มีนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยโครงการ 3 หมอ ให้คนไทยทุกคนครบถ้วนมีหมอประจำตัว 3 คน โดย อสม. เป็นหมอคคนที่ 1 เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มากที่สุด จึงต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและรู้เท่าทันเทคโนโลยี ในปี 65 สธ.จึงตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม.สู่การเป็นสมาร์ท อสม. โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. เพื่อช่วยให้การทำงานของ อสม.สะดวก เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ พร้อมพัฒนาสิทธิประโยชน์และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ อสม.</p>	
<p><u>น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผจก., bangkokbiznews, thailandplus, hfocus, newtv, thaipost, workpointtoday)</p> <p>- ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อภ. เผย กกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้พิจารณาบรรจุน้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ของอภ.เป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 จำนวน 3 รายการ ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพของรัฐได้ตามข้อบ่งชี้ โดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งจ่ายยา เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา</p>	
<p><u>ตรวจคัดกรองสายตาเด็ก</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>-สพสข. ร่วมกับ กรมอนามัย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการตรวจคัดกรองสายตา เน้นคัดกรองกลุ่มเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ และนักเรียนชั้นอื่นที่สงสัยมีปัญหาสายตาผิดปกติ เร่งคัดกรองสายตาให้กับเด็กไทยเพื่อค้นหาเด็กที่มีสายตาผิดปกติให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่มีหน่วยตรวจตา (Refraction Unit) ประจำปี 2565 ได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/183</p>	-
<p><u>เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตกับรพ.ราชวิถี</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย น.ส.ผ่องพรรณ อินเล็ก รองผอ.ด้านอำนวยการรพ.ราชวิถี ร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 12 อ.ศูนย์การแพทย์ราชวิถี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 206 2900 ต่อ 11260</p>	-
<p><u>เลือกคาร์ซีทสำหรับเด็ก</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, newtv, INN, mcot, thailandplustv, workpointtoday, topnews, thebangkokinsight)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการเลือกคาร์ซีทสำหรับเด็ก เพื่อลดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ 1.ควรจัดให้มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก และใช้งานอย่างถูกวิธีตลอดเวลาที่โดยสารรถยนต์ 2.เลือกรูปแบบคาร์ซีท และติดตั้งให้เหมาะสมตามช่วงอายุ สรีระ น้ำหนัก ส่วนสูงของเด็ก โดยที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี ควรใช้คาร์ซีทเป็นที่นั่งแบบปรับให้หันหน้าไปด้านหลังรถ ซึ่งจะปลอดภัยมากที่สุด หรือเด็กที่มีอายุ 2-6 ปี สามารถใช้คาร์ซีทเป็นที่นั่งแบบหันมาด้านหน้าได้ ส่วนเด็กที่เริ่มโต ควรใช้บูสเตอร์ซีท เป็นที่นั่งแบบหันมาด้านหน้าใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยปกติ 3. มีมาตรฐานความปลอดภัยจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ กรณีเลือกใช้ที่นั่งนิรภัยมือสอง ควรสำรวจสภาพไม่มีรอยบุบหรือแตก สายรัดหรือเข็มขัดมีสภาพดี และอายุการใช้งานไม่ควรเกิน 6 ปี 4.อ่านคำแนะนำการใช้การติดตั้งอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และ 5.สำหรับรถเก๋ง ควรติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะหลัง ไม่ควรติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับ เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กอาจโดนกระแทกจากถุงลมนิรภัยได้</p>	
<p><u>ลัทธิประหลาด</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ch7, amarintv, thaipbs, newtv, topnews, thestandard, springnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีสำนักกฤษฎีกาตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะที่ จ.ชัยภูมิ เปิดรับรักษาโรคทุกชนิด โดยการรักษาให้ผู้ป่วยกินปัสสาวะ กินอุจจาระ กินเสมหะ และขี้โคลน รวมถึงยาตองเพื่อรักษาโรคต่างๆ พบมีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในหลายประเด็น อาทิ การจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ สิ่งที่น่าห่วงคือ สุขอนามัยของผู้เข้ารับการรักษาตามความเชื่อศรัทธา เนื่องจากการกินของเสีย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งลูกศิษย์ที่ปฏิบัติงานในสำนักกฤษฎีกาแห่งนี้ จำเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกายเช่นกัน เพราะปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สุขภาพลักษณะ ซึ่งจริยธรรมทางการแพทย์ การตรวจร่างกายต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลคนนั้นก่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, newtv, ch7, thaipost, workpointtoday)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่พบเห็นได้เป็นระยะ ห่วงใยประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงช่องทางความช่วยเหลือด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนและชุมชนใกล้เคียง หวังเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมถึงการประเมินด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพราะผู้เกี่ยวข้องบางส่วนอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ยังไม่ได้รับการประเมินและดูแลรักษา เป็นโอกาสในการดูแลและช่วยให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าถึงการดูแลรักษาต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย โปสตรระบุว่า กรณี พระบิดา ที่ จ.ชัยภูมิ มีประชาชนไปกินสิ่งปฏิกูลและของเสียจากร่างกายโดยเชื่อว่าเป็นการรักษาโรค ซึ่งเป็นเรื่องสุดโต่งของการขาดความรู้และข้อมูลข่าวสารทางสาธารณสุข เป็นประเด็นหลักซึ่ง สธ.มีเครือข่ายและระบบการสื่อสารที่กว้างขวางทั่วประเทศ ตั้งแต่ศูนย์บริการระดับต่างๆจนถึง รพ.สต. กับ อสม. ถ้ารัฐมนตรีกำกับดูแลบริหารหน่วยงานและเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะไม่เกิดกรณีคนไทยต้องไปกินอุจจาระเพื่อรักษาโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแส</p> <p>- ปรากฏการณ์ที่ชายชราอ้างตัวว่าเป็นเจ้าลัทธิสำนักหนึ่ง เรียกว่า พระบิดา ในพื้นที่อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ที่ให้ผู้ที่มาอยู่ในสำนักกินอุจจาระปัสสาวะ ชี้โคล เสมหะ และนำสารคัดหลั่งจากซากศพ มาทาหน้า โดยอ้างว่าสามารถรักษาโรคได้ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความ(ไม่)รอบรู้ ด้านสุขภาพของประชาชน สอดคล้องกับผลสำรวจความรู้ด้านสุขภาพฯ ของกรมอนามัย เมื่อปี 2562 พบว่าภาพรวมคนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 65% ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ 70% น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่น่าไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ และเข้าใจเรื่องสุขภาพ รู้จักเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการ โดยเฉพาะข้อมูลความรู้ ด้านสุขภาพ Application Digital Health literacy</p>	
<p>พระกินปัสสาวะ รักษาโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (brighttoday, amarintv, ch3plus, kapook)</p> <p>- กรณี หมอปลา มือปราบสัมภเวสี และทีมผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ร่วมกับสงฆ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของหลวงปู่ชื่อดังที่วัดป่าแห่งหนึ่งใน จ.ยโสธร โดยมีพฤติกรรมชอบลวนลามสีกา อ้างเป็นความเมตตาและการรักษาโรค ทั้งยังอวดอุตริบอกว่สิ่งปฏิกูลในร่างกาย อาทิ ปัสสาวะ อุจจาระและเลือด กลายเป็นพระธาตุได้ ให้ลูกศิษย์บูชา โดยพระลูกวัดได้ต้มข้าวจมนวดขวด ระบุก่อนดื่มต้องตั้งจิตอธิษฐาน เชื่อว่าช่วยรักษาโรคนี้ของตัวเองได้ ทั้งนี้ ได้ส่งเรื่องไปยังเจ้าคณะปกครองสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระวินัย</p>	
<p>2 หม่อมกร่าง ไวยพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจอีจัน</p> <p>- เพจอีจัน แชรภาพเหตุการณ์ของ เพจเฟซบุ๊ก กูชีพ บ้านเหลื่อม ซึ่งได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอ เผยการกระทำของวัยรุ่นชาย 2 คน ที่มีอาการคล้ายมินเมา อาละวาดไวยวายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยการพุดจาดูหมิ่น ไล่ทำร้ายปาขวดน้ำแกลือ อ้างเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลเพื่อนของตนที่นอนเจ็บอยู่ จนเจ้าหน้าที่หลายคนต้องเสียชีวิต หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เข้าไปแจ้งความไว้ที่ สภ.บ้านเหลื่อม เพื่อให้ดำเนินคดีกับวัยรุ่นที่เกิดเหตุแล้ว</p>	